

บทบรรณาธิการ

วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจใช้ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้วารสารได้รับการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (พ.ศ. 2563-2567) ดังนั้นกองบรรณาธิการจึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งผ่านการคัดเลือกและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากหลายสถาบันการศึกษา นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในสังคมยุคดิจิทัล กองบรรณาธิการจึงมุ่งเน้นการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า E-journal เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูลตามฐานข้อมูลออนไลน์ และดาวน์โหลดบทความมาอ่านบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา และยังเป็นส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

วารสารฉบับนี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยกระบวนการสร้างคุณค่าร่วมกันของผลิตภัณฑ์ข้าวตั้งสวยจังหวัดนครราชสีมา คุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงินและการเติบโตของกิจการ: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการทรงตัวและการกระโดดในนักกีฬาเซปักตะกร้อระดับเยาวชน แนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมไชยาพันธุ์พื้นเมืองในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซ: การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยเทคนิควิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน การศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงจระเข้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ปลาอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดมหาสารคาม การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมและทัศนคติต่อกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านท่าคอยอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การจัดการความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวางแผนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษาชุมชนโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู และการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะของกิจการเพื่อการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินกรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการอีกจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มและการวางแผนภาษีภาคปฏิบัติสำหรับธุรกิจออนไลน์หลังวิกฤตโควิด-19 และเทคนิคการจัดการการเงินส่วนบุคคลในภาวะวิกฤติ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย นักวิชาการและผู้อ่านทุกท่าน และมีส่วนร่วมในการต่อยอดความคิดแก้ไขปัญหาหรือต่อยอดการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ สู่เศรษฐกิจและสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น

กองบรรณาธิการขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาจากทั้งผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ช่วยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของบทความ รวมถึงผู้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตามวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธิการจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในวงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บรรณาธิการ